

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3722

Col.Inch: 32.94

Ad Value: 24,705

หน้า: 14(กลาง)

PRValue (x3): 74,115

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หลายภาคส่วน จ.ลำพูน ผนึกใจไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ

หลายภาคส่วน จ.ลำพูน ผนึกใจไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ

จังหวัดลำพูนปล่อยขบวนรถรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ร่วมเดินรถรงค์

ลำพูน/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สนามกีฬาากลาง จังหวัดลำพูน กรมป่าไม้ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน จัดโครงการ รณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยมี นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยขบวน ซึ่งมีขบวนรถประชาสัมพันธ์ได้ เคลื่อนที่ไปในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เชิญชวนประชาชนให้งดการเผาในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเยาวชนที่เห็นขบวนรถรงค์ได้ให้ความสนใจกับขบวนรถรงค์ในครั้งนี้ด้วย

นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (จ.เชียงใหม่) กล่าวว่า ในเขตภาคเหนือมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการเผาป่านั้น ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต ไปจนถึงธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกด้านการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการเผาในที่โล่ง มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้รถรงค์

ลดการเผา พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟป่า ลดหมอกควัน ลดโลกร้อนเพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทางด้านนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดได้ใช้หลักในการชี้แจงสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายทั้ง กลุ่มเกษตรกร ผู้หาของป่า ซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนจากเขาไปหาหนัก ซึ่งได้ดำเนินการรถรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า 100 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.-30 เม.ย.57 โดยสั่งการให้หน่วยงานและอำเภอต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการ 8 มาตรการ คือ การควบคุมการเผา, ป้องกันและแก้ไขไฟป่าอย่างเข้มข้น, สนับสนุนชุมชนหมู่บ้านปลอดการเผา, ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม, สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย, แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน, จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำจังหวัดลำพูน และมาตรการติดตามผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอกำชับให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ชอบเผา ให้ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายประจำหมู่บ้านทุกแห่ง ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายของหมอกควันและไฟป่า โทษตามกฎหมายของผู้เผาป่า ทั้งได้จัดให้มีการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา โดยส่งเสริมให้นำวัสดุทางการเกษตรไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักโดยไม่เผา ซึ่งจังหวัดคาดหวังว่าในพื้นที่จังหวัดลำพูนจะปลอดการเผา